



**67** **มศว**  
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบாய) ฉบับประจำวันที 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ครูสภายืนยันสอบรับตัวครูรุ่นแรกปี61

ดร.สมศักดิ์ คอลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า ตามที่มีผู้เสนอความเห็นว่า ควรเลื่อนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกไปก่อน จากที่คุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เพราะจะไม่ได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังไม่มีการหารือในเรื่องดังกล่าว เพราะยังไม่มีกรณีเสนอเรื่องเข้ามา ดังนั้นนักศึกษาครูรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ โดยจะจัดครั้งแรกในปี 2561 ตามที่กำหนดไว้

“บอร์ดคุรุสภาได้มีมติเห็นชอบที่เสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 180 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคุรุสภายังไม่เคยเสนอขอของบฯเพื่อดำเนินการเตรียมการจัดสอบขอรับใบ

อนุญาตฯ” เลขาธิการคุรุสภากล่าวและว่า สำหรับรูปแบบการสอบหรือประเมินนั้น จะเป็นไปในลักษณะของการวัดทักษะและสมรรถนะกลาง โดยตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่ใช่การวัดความรู้ แต่เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ส.ค.ศ.ท.ได้มีการหารือเรื่องการสอบขอรับใบอนุญาตฯแล้ว แต่ยังไม่เคยมีมติว่าจะขอเลื่อนการสอบออกไปหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่าขณะนี้หลักสูตรการผลิตครูยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็น และหลายฝ่ายก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะสอบ ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเลื่อน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคุรุสภา.

